

# 'เศรษฐกิจ' นำน้อมรำลึกกร.๙ มอบรางวัลพ่อแห่งชาติ35ราย

## “เศรษฐกิจ” นำน้อมรำลึกกร.๙ มอบรางวัลพ่อแห่งชาติ35ราย

ผู้จัดการรายวัน360° - นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา นางอภิญญา หัตถ์นันทกุล ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 189 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.๙ ด้าน อนุ กมธ.คุณธรรมจริยธรรม วุฒิสภา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งชาติปี 66 รวม 35 ราย มีทั้งนักการเมืองตั่ง นักธุรกิจใหญ่ “ไพฑูริย์-เจ้าสัวเจริญ-อาภู่-เจ้าสัวไบหยก-พิพัฒน์-ปานปรีย์-กิตติรัตน์-ดร.เอ้”

อ่านต่อหน้า | 4

ผู้จัดการรายวัน360° - นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา นางอภิญญา หัตถ์นันทกุล ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 189 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.๙ ด้าน อนุ กมธ.คุณธรรมจริยธรรม วุฒิสภา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งชาติปี 66 รวม 35 ราย มีทั้งนักการเมืองตั่ง นักธุรกิจใหญ่ “ไพฑูริย์-เจ้าสัวเจริญ-อาภู่-เจ้าสัวไบหยก-พิพัฒน์-ปานปรีย์-กิตติรัตน์-ดร.เอ้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (5 ธ.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พร้อมด้วย พญ.พัชราภรณ์ พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและภริยา หน่วยราชการในพระองค์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนร่วมพิธี

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 189 รูป และเสด็จพิธี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร

ชินวัตร หรืออู๋อั้ง หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย พร้อมถ่ายรูปร่วมกับนายกรัฐมนตรีและภริยา

ด้านคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมจริยธรรม ในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 35 คน และกำหนดเข้ารับรางวัลในวันที่ 6 ธ.ค. 2566 ที่รัฐสภา ได้แก่ 1. นายไพฑูริย์ แก้วทอง 2. นายเจริญ ลิริวัฒน์ภักดี 3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 4. นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม 5. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ 6. นายอนันต์ ลิริการัตน์ 7. นายพันธ์เลิศ ไบหยก 8. นายสุรพล สุประดิษฐ์ 9. ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ 10. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 11. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง 12.

นายเสรี สุวรรณภานนท์ 13. ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร 14. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 15. นายสุจินต์ พุกพานานนท์ 16. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินชัย 17. นายเฟชชิง แก้วนพรัตน์ 18. นายสุภกิต เจียรนนท์ 19. พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม 20. นายกมลภพ วีระพล 21. นายชนันต์ ศรีธรรม 22. นายชาญณรงค์ พานิชนันทนกุล 23. พล.อ.ต.นิพนธ์ มุลจนะชาติ 24. พล.ต.วุฒิชัย จันทร์มาศ 25. พล.ต.อาจิม ปัทมจิตร์ 26. พล.ต.วราส เหลืองสุวรรณ 27. ดร.วิกร ภูวพัชร 28. พล.ท.ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ 29. นายวิทย์ รัตนากร 30. นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย 31. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล 32. ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 33. ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ 34. ดร.สุธี โมกขะเวส และ 35. ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์.

15 ตัดตอน “ซิมม้า”  
ปิดจุดเสี่ยง

“ดีอี-กสทช.”  
ไล่ล่าโจรไซเบอร์

ตัดตอน “ซิมม้า”  
ปิดจุดเสี่ยง

15 “ดีอี-กสทช.”  
ไล่ล่าโจรไซเบอร์

# ตัดตอน ‘ซิมม้า’ ปิดจุดเสี่ยง ‘ดีอี-กสทช.’ ไล่ล่าโจรไซเบอร์

**ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์-SMS** หลอกลวงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะ เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), ค่ายมือถือ, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แม้ปัจจุบันจะมีระบบลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยข้อมูลบัตรประชาชนอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ไม่ทัน มีจรรยาบรรณสักเท่าไร จึงต้องมีการพิจารณากระบวนการขออนุญาตและจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้ให้ทันสมัย สามารถระบุตัวตนผู้ครอบครองซิมการ์ด และผู้เปิดใช้งานสัญญาณมือถือได้ครบถ้วนครอบคลุมมากขึ้น

## ซิมการ์ดต้นทางความเสี่ยง

**“พล.ต.อ.ดร.ณัฐพร เพราะสุนทร”** กสทช.ด้านกฎหมาย กล่าวว่า กลุ่มคนที่ถือครองเบอร์จำนวนมาก เป็นเป้าหมายที่ต้องคัดกรอง เพราะเบอร์ที่ใช้ในกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีเยอะมาก ล่าสุดมีการยืนยันว่าเป็นของคนร้ายแล้วกว่า 41,398 เบอร์ ทั้งการใช้ส่งเอสเอ็มเอส, โทร.หลอกลวง โดยเป็นเบอร์ที่ผูกอยู่กับบัญชีม้าด้วย แสดงว่ายังมีเบอร์อีกมากที่

ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ จึงต้องมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อที่ว่าเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมจะได้สืบสาวไปถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาหาพยานแวดล้อม หาผู้ใช้ หรือคนถือครองซิมดังกล่าว

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ต้องอัปเดตจะไม่ใช่แค่การระบุ “ใครใช้ หรือใครถือครอง” แต่ยังต้องอัปเดตรายละเอียดอื่น ๆ ด้วย ตั้งแต่ข้อมูลการใช้งาน, การโทร.เข้า-โทร.ออก, ทางการโทร.ออกหรือสายไม่เข้าเบอร์เลขก็เป็นเหตุอันควรให้สงสัยได้ เพราะการใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยปกติแล้วมักมีการโทร.เข้าโทร.ออกเบอร์ซ้ำ ๆ เช่น โทร.หาคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคนสนิท หรือใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งถ้าไม่ซ้ากันเลยก็คงต้องตรวจสอบแล้ว ต่อมาเป็นข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ก็มีความสำคัญ เนื่องจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามพรมแดน มีการจัดตั้ง มีการฝึกใช้คำพูดต่าง ๆ เป็นเรื่องเป็นราว ล่าสุดถึงกับมีการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ล่อลวงเหยื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

“ในอดีตที่เราเคยติดตามจับกุมได้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ไทยเป็นฐาน ตั้งแก๊งแล้วโทร.ออกไปหลอกลวงคนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะ เป็นในจีนหรือ

ไต้หวัน แต่ปัจจุบันแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาตั้งอยู่ตามแนวชายแดน ซึ่งยากต่อการดำเนินคดีตามกฎหมาย น้อยครั้งมากที่จะจับตัวการที่แท้จริงได้ สิ่งที่เราทำได้ชัด ๆ คือเบอร์ที่ใช้รองรับการโอนเงินจะสาวไปได้ชัดผ่านพยานหลักฐาน



พล.ต.อ.ดร.ณัฐพร เพราะสุนทร

ทางเอกสารอยู่แล้ว”

สุดท้ายคือการชำระค่าบริการ เป็นอีกทางที่จะช่วยให้โอเปอเรเตอร์สามารถรับรู้ใครเป็นผู้ใช้งานหรือผู้ถือครองเบอร์นั้น ๆ โดย “ซิมการ์ด” มีความสำคัญ

อย่างมากในการใช้อาชญากรรม เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งบ่งชี้ผู้กระทำความผิด เป็นแหล่งรับส่งสัญญาณแล้ว ยังผูกอยู่กับบัญชีธนาคาร “โมบายแบงกิง” ที่ใช้สำหรับการโยกย้ายเงินด้วย

“ที่ผ่านมา เราเห็นแล้วว่าการทำงานของแก๊งมิจฉาชีพ มีรูปแบบและเป็นขบวนการ หากสามารถสกัดได้ก็จะช่วยลดปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น”

### ภาวะ “ผู้บริโภค-ผู้ให้บริการ”

“พล.ต.อ.ฉัตร” กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีผู้ถือครองซิมการ์ด 1-5 เบอร์ คิดเป็น 64.5 ล้านคน ถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ส่วนคนที่ถือครองตั้งแต่ 6-100 เบอร์ มีอยู่ 2.8 ล้านคน และมากกว่า 100 เบอร์ มี 7,664 คนเท่านั้น แต่ถือครองรวมกันกว่า 6-7 ล้านเบอร์ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าข้อมูลการจดทะเบียนกับผู้ถือครอง และผู้ใช้งานบางครั้งไม่ตรงกัน เช่น กรณีผู้ค้าซิมรายย่อยจะจดทะเบียนซิมไว้เมื่อขายเบอร์หรือซิมออกไปแล้วก็จะไม่รู้ว่าใครเอาไปใช้อย่างไร อาจเป็นมิจฉาชีพก็ได้ จึงอยากให้มายืนยันตัวตนว่าใครเป็นคนใช้ เป็นผู้ถือครอง เพราะต้องรับผิดชอบเบอร์นั้น ๆ

“ผู้ถือครองต้องมาลงทะเบียน และต้องรับผิดชอบ ไม่เช่นนั้นจะเป็นความผิดตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้าข่ายเป็นธุรกิจจัดหา โฆษณาขายข่าวให้มีการซื้อขายหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จดทะเบียนโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ไม่ใช่ผู้ใช้ มีโทษจำคุก 2-5 ปี ปรับ 2-5 แสนบาท”

ฉัตรกล่าวว่า กสทช.คำนึงถึงภาระของผู้ให้บริการ จึงไม่ได้ออกมาตรการให้คน 64.5 ล้านคน ซึ่งครองไม่ถึง 5 เบอร์ และเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ต้องมีการมาจดทะเบียน แต่คนที่ถือครองเกินกว่านั้นจำเป็นต้องทำ เพราะบางครั้งข้อมูลการถือครองของโอเปอเรเตอร์ อาจไม่ครอบคลุม การจดทะเบียนยืนยัน



ประเสริฐ จันทรวงทอง

ตนอีกครั้งจึงเป็นการอัปเดตฐานข้อมูลประกาศขึ้นทะเบียนซิมต้นปี'67

“มีผู้ถือครองสูงสุดคนเดียวเป็นหลักเป็นหมื่นเบอร์ก็มี ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยที่นำเบอร์ไปขายต่อ ซึ่งผู้ใช้ปลายทางไม่ได้ยืนยันตัวตน แต่เปิดใช้ไปแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่ซื้อไปแล้วให้คนอื่นใช้ต่อตัวเองกลับประเทศไป อันนี้เป็นปัญหาเราต้องชั่งน้ำหนักว่าภาวะผู้ใช้บริการและโอเปอเรเตอร์ที่ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่มี แต่ผลที่เกิดเป็นประโยชน์สาธารณะจึงต้องทำ แต่ก็มีการคุยกับค่ายมือถือต่าง ๆ เพื่อออกแบบวิธีการให้การขึ้นทะเบียนยืนยันตัวตนไม่เป็นภาระเกินไป เช่น ทำผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องมาที่ศูนย์บริการ แม้กระทั่งการชำระค่าบริการอาจเป็นส่วนหนึ่งของการยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน”

โดย กสทช.ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศขึ้นทะเบียนซิมการ์ดไปเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2566 และจัดโฟกัสกรุ๊ปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบและออกประกาศบังคับใช้ คาดว่าจะเข้าที่ประชุม กสทช. ได้ตามรอบปกติในกลางเดือนธันวาคม

และจะหาหรือว่าหากออกประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วจะให้ผลบังคับใช้ทันที หรือจะให้เวลาแก่ผู้ประกอบการในการเตรียมพร้อมแสดงตน กระบวนการเหล่านี้คงแล้วเสร็จในช่วง ม.ค. 2567

### จีไอพีคนขายชิมม้า

รายงานข่าวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในระยะสั้นควรเร่งขึ้นทะเบียนซิม โดยได้มีการประสาน กสทช. และเร่งรัดให้ได้ภายใน 30 วันหลัง กสทช.ออกประกาศ รวมถึงการกำหนดให้โอเปอเรเตอร์ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ที่ผิดปกติในซิมบุคคลธรรมดา ที่มีการโทร.ออกตั้งแต่ 100 สายในระยะเวลาสั้น ๆ หรือ 100 สายต่อวัน ทั้งโทร.จากช่องทางปกติ และการโทร.ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต หากพบเหตุต้องสงสัยให้เร่งสั่งการอายัดเบอร์ ส่งข้อมูลของซิม ทั้งชื่อเจ้าของซิม และพฤติกรรมต้องสงสัย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมขยายผลโดยเร็ว

นอกจากนี้ ให้เร่งระงับเบอร์และขยายผล สืบสวนจากเบอร์ และชื่อเจ้าของเบอร์ที่ได้จากการแจ้งความออนไลน์, AOC 1441, เบอร์ที่ผู้ให้บริการสื่อสารตรวจพบเอง จากระบบ fraud detection และที่สำนักงาน กสทช. ตรวจพบว่าเป็นเบอร์ที่ใช้โดยคนร้าย รวมถึงเบอร์ต้องสงสัยจากเบอร์ที่ใช้กับอุปกรณ์ ซิมบ็อกซ์ (SIM box) หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้กระทำผิด เพื่อให้มีการดำเนินคดีโดยเคร่งครัดกับนายหน้าชิมม้า, ผู้จัดหาชิมม้า และผู้ขายชิมม้า รวมทั้งผู้ยินยอมให้คนร้ายใช้ซิมตนเอง หรือชิมม้า มีโทษจำคุก 5 ปี สำหรับนายหน้า ผู้จัดหาชิมม้า จำคุก 3 ปี สำหรับเจ้าของชิมม้า หรือผู้ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ซิมไปใช้ทำผิดกฎหมาย และให้ดำเนินการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์/เสาสัญญาณ และการตั้งสถานีแพร่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบ

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/ไอซีที

วันที่: พุธที่ 7 - อาทิตย์ 10 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 5625

หน้า: 1 (ล่างขวา), 13, 15

Col.Inch: 114.33

Ad Value: 154,345.50

PRValue (x3): 463,036.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตัดตอน 'ชิมม่า' ปิดจุดเสี่ยง 'ดีอี-กสทช.' ไล่ล่าโจรไซเบอร์

ให้ดำเนินการระงับสัญญาณทันที รวมถึง  
กำกับผู้ให้บริการมือถือที่มีการให้บริการ  
นอกราชอาณาจักรไปยังประเทศเพื่อน  
บ้าน หากตรวจสอบพบก็จะให้แก้ไขปรับ  
เปลี่ยนทิศทางแพร์สัญญาณ

## มาตรการสั้น-กลาง-ยาว

**“ประเสริฐ จันทรวงทอง”** รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงดิจิทัลด้วยว่า เรื่องชิมม่า  
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่นายฯสั่งการโดยตรง  
แต่เรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ไม่ใช่แค่เรื่อง  
แก๊งมิจฉาชีพ ยังมีเรื่องของการปกป้อง  
ข้อมูลประชาชนจากแก๊งอาชญากรรม  
รวมถึงระบบความปลอดภัยของรัฐที่  
มักตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี เพื่อ  
นำไปขายให้แก๊งอาชญากรรมอีกทอด  
โดยในระยะสั้น 30 วัน จะเร่งรัดให้  
หน่วยงานรัฐทำมาตรการปกป้องข้อมูล  
ส่วนบุคคล รวมถึงการเฝ้าระวังและ  
ติดตามการรั่วไหลของข้อมูลจากศูนย์  
Eagle Eye หากพบว่าหน่วยงานรัฐไม่  
ดูแลถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม  
กฎหมายมาตรา 157

ส่วนในระยะกลางจะยกระดับความ  
ปลอดภัยของข้อมูลด้วยนโยบาย Cloud  
First Policy ซึ่งต้องเร่งรัดให้มีการ  
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์กลาง  
ภาครัฐ และมาตรฐานความปลอดภัย

**“ที่เราต้องเร่งเจรจากับ Tech Google,  
Microsoft รวมถึงที่มีมาลงทุนทำ  
โครงสร้างพื้นฐานบ้างแล้วอย่าง AWS  
หรือฝั่งจีน Huawei, Alibaba ก็เพื่อดู  
ว่าใครจะมาลงทุนอย่างจริงจัง และ  
เอื้อประโยชน์ที่สุดให้ภาครัฐในการ  
ดำเนินการด้านคลาวด์กลางภาครัฐ  
และยกระดับสู่การ Go Cloud First  
เป็นการเปลี่ยนวิธีการทำงานและ  
ความปลอดภัยในข้อมูล ส่วนในระยะ  
ยาวต้องแก้ข้อกฎหมายให้เท่าทัน  
อาชญากรรม เช่น กฎหมายคุ้มครอง  
ข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย  
ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
เป็นต้น”**

## 6ไซเบอร์ ล้อมทุกทิศโทรหลอก

พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท. เผยความคืบหน้าการแก้ปัญหา นำหมายเลขโทรศัพท์ไปใช้กระทำผิด หรือที่เรียกว่า ซิมผี ว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นก่อนออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ ซึ่งเดิมกสทช. กำหนดระยะเวลาว่า หลังประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วผู้ถือครองซิมการ์ดเกินกว่า 100 เลขหมาย ให้เข้ามารายงานตัวกับระบบเครือข่ายภายใน 30 วัน

ขณะที่ผู้ครอบครอง 5 เลขหมายให้มารายงานตัวภายใน 180 วัน เบื้องต้น รมว.ดีอีเอส อยู่ระหว่างทบทวนว่าจะให้ผู้ครอบครองเกิน 5 เลขหมายควรต้องเร่งมารายงานตัวภายใน 30 วันด้วยหรือไม่ ขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อช่วยดูมาตรการก่อนเกิดเหตุ เช่น ซิม สาย เส่า

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตำรวจแบ่งมาตรการป้องกันออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.รับแจ้งความทางออนไลน์ 2.นำWho call เข้ามาใช้ตรวจสอบเบอร์ต้องสงสัย 3.ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่ถูกหลอก เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ 4.เป็นการป้องกันจากธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่แล้วให้ช่วยตรวจสอบเลขหมายต้องสงสัยเพื่อระงับยับยั้งโดยทันที.



## ก้าจัด'ซิมม้า'

ปัญหาหลอกลวงทางออนไลน์ในระยะหลังอาละวาดรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คนร้ายพยายามจัดหากลยุทธ์หลอกลวงต่างๆ นานา แม้กระทั่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รว. คลัง ก็ยังบอกว่าเคยโดนโทรกรบกวอนอยู่หลายครั้ง

จนกระทั่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รพว. ดีอีเอส) ต้องเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจัง

โดยพุ่งเป้าไปที่ซิมม้า หรือซิมที่คนร้าย หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ในการหลอกลวงออนไลน์

ดีอีเอสตรวจพบว่า บางครั้งซิมเบอร์เดียว โทรออก 500 ครั้งต่อวัน เป็นเรื่องผิดปกติ แต่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ หรือแม้กระทั่งพบว่า มีคนที่มีซิมเป็นร้อยๆ ซิม ไม่ได้ ยืนยันตัวตนให้ถูกต้อง เป็นช่องทางของโจร ในการใช้ซิมม้า ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึง ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกชน ผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

สรุปออกมาเป็น 6 มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปราม ดังนี้

1.กำหนดให้ผู้ให้บริการมีการถือครองซิมเกิน 5 ซิม ต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ต้องยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน เพื่อแก้ปัญหาซิมการ์ดไปใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์ต่างๆ ต้องออกประกาศ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ของคณะกรรมการ กสทช. ควรดำเนินการโดยด่วน ให้มีผล ให้ต้องลงทะเบียน ไม่เกิน 30 วันนับแต่การออกประกาศ สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีผู้ครอบครอง เลขหมายโทรศัพท์มือถือหรือซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 เลข หมาย มากถึง 286,148 ราย มีผู้ครอบครองเลขหมายมือ ถือหรือซิมการ์ดตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไปถึง 7,664 ราย

2.กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์ ให้ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ผิดปกติ โดยเฉพาะซิมบุคคลธรรมดา มีการโทรออกตั้งแต่ 100 สายใน ระยะเวลาสั้นๆ หรือ 100 สายต่อวัน ให้ตรวจสอบทั้งการ โทรออกจากช่องทางปกติ การโทรออกจากระบบอินเทอร์เน็ต

หากพบต้องเร่งดำเนินการ สั่งอายัดเบอร์ ส่งข้อมูลของซิม ชื่อเจ้าของซิม และพฤติกรรมต้องสงสัยให้เจ้าหน้าที่สืบสวน สอบสวน จับกุมขยายผลโดยเร็ว

3.เร่งระงับเบอร์ และขยายผล สืบสวนสอบสวน ดำเนินคดี จากเบอร์ และชื่อเจ้าของเบอร์ ที่ได้จาก

(1) การแจ้งความออนไลน์ (Thaipoliceonline.com) ว่าเป็นเบอร์คนร้ายใช้หลอกลวง (2) เบอร์รับแจ้งกับ AOC 1441 ว่าเป็นหมายเลขคนร้าย (3) เบอร์ผู้ให้บริการสื่อสาร ตรวจสอบเอง จากระบบ fraud detection และสำนักงาน กสทช.แจ้งว่าเป็นเบอร์ที่ใช้โดยคนร้าย และ (4) เบอร์ต้อง สงสัย อาทิ เบอร์ใช้กับอุปกรณ์ ซิมบ็อกซ์ (SIM BOX) หรือ อุปกรณ์อื่นที่ใช้กระทำผิด เป็นต้น

ทั้งนี้ ต้องมีการดำเนินคดีโดยเคร่งครัดกับนายหน้าซิมม้า ผู้จัดทาซิมม้า ผู้ขายซิมม้า รวมทั้งผู้ยินยอมให้คนร้ายใช้ซิม ตนเองหรือซิมม้า มีโทษสูงสุด จำคุก 5 ปี สำหรับนายหน้า ผู้จัดทาซิมม้า และจำคุก 3 ปี สำหรับเจ้าของซิมม้า หรือ ผู้ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ซิมไปใช้ทำผิดกฎหมาย

4.ให้แจ้งข้อมูลการโทรที่ผิดปกติ ดังกล่าวข้างต้น ต่อ ศูนย์ AOC 1441 และระบบ Audit numbering ของ กสทช. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ประสานหน่วยงาน เกี่ยวข้องทุกหน่วย ร่วมเร่งตรวจสอบขยายผล แบบ บูรณาการ วิเคราะห์อาชญากรรม สืบสวน สอบสวนนำตัว ผู้กระทำความผิดและเครือข่ายมาลงโทษโดยเร็ว

5.ดำเนินการตรวจสอบ หมายเลขโทรศัพท์/เสาสัญญาณ และการตั้งสถานีแพร่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่ ได้ รัับอนุญาต หากพบให้ดำเนินการระงับสัญญาณทันที

6.ดำเนินการกำกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี การให้บริการนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หากตรวจพบให้แก้ไขปรับเปลี่ยนทิศทางการแพร่สัญญาณ นอกจากนี้ มีการใช้บัตรประจำตัวชาวต่างดาวมาลง ทะเบียนซิมการ์ดเปิดใช้งานและขายแก่บุคคลทั่วไป เป็น ช่องทางให้โจรใช้หลอกลวงประชาชน ได้มีการจับกุมใน หลายพื้นที่ อาทิ ที่แม่สอด จังหวัดตาก พร้อมของกลางซิม พร้อมใช้งาน 4,379 หมายเลข และที่ชุมพร พบของกลาง กว่า 10,000 หมายเลข

ทางดีอีเอสฝากเตือน ผู้เกี่ยวข้องซิมม้าหรือผู้ยินยอมให้ ผู้อื่นใช้ซิมไปกระทำผิดกฎหมาย ต้องรีบยกเลิกหมายเลข ทันที เนื่องจากโทษหนัก อาจคุกถึง 5 ปี

เอาจริงขนาดนี้ ไม่ว่าจะการบบโจรออนไลน์ได้แค่ไหน

สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อรุณยา



กสทช. จับมือ กทปส. ไขว้ความสำเร็จการส่งต่อประโยชน์สู่สาธารณะ ปี 2566 ●  
ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญไชยพยุกฤษ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมด้วย ต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน อีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี/กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ร่วมเดินทางพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อสร้างประโยชน์สู่สาธารณะ ผ่านการจัดงาน “กสทช. เสริมสร้างความรู้ สังกูบสร้างสิ่งดีดี” เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้มีพื้นที่สำหรับแสดงความรู้ความสามารถ นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สู่สาธารณะ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัย และพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ Sale Gallery (โตม) ด้านหน้าอาคารเพิร์ล แบงค็อก กรุงเทพมหานคร

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 6 ธันวาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12061

Col.Inch: 10.94 Ad Value: 16,957

ภาพข่าว: ซอกแซก108: ภูมิใจ

หน้า: 16(ขวา)

PRValue (x3): 50,871

คลิป: สีสี่



ภูมิใจ - ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ในสาขา Digital Government Award จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย 24 เขตเศรษฐกิจ (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี